



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๖๖

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ
พัฒนามหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจัดสร้างสนามกีฬาากลางอำเภอละแม ๒) โครงการจัดทำถนนลาดยางผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ ๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย และผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดตั้งคณะทำงาน โดยกำหนดเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อมูล วิเคราะห์รายละเอียดให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านของกฎหมาย สิ่งที่ต้องดำเนินการ และสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประชาชน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น (เอกสารแนบหมายเลข ๑)

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นัดหารือร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และได้สรุปผลการหารือเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

๑. โครงการจัดสร้างสนามกีฬาากลางอำเภอละแม

สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ อำเภอละแมได้มีหนังสือขอใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน ๓๐ ไร่ เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาากลางของอำเภอละแม โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มีการกันพื้นที่และจัดทำแนวเขตสนามกีฬาดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข ๒) ประกอบกับ ในปี ๒๕๕๘ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชุมพร ได้มีนโยบายให้สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำสนามกีฬาากลางของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งแปดลู่อาคารยิมเนเซียม และลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมระบบไฟฟ้า มูลค่า ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบหมายเลข ๓) ซึ่งจากที่ประชุมส่วนราชการอำเภอละแม เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อจัดสร้างสนามกีฬา ดังกล่าว (เอกสารแนบหมายเลข ๔) ซึ่งขณะนี้ ได้ส่งเรื่องความพร้อมในการจัดสร้างไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข ๕)

๒. โครงการจัดทำถนนลาดยางผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร

ในพื้นที่ชายทะเลมหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร ได้มีการจัดสร้างถนนสาธารณะลาดยางขนานกับพื้นที่ชายหาดของมหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร มาระยะหนึ่งแล้ว คงเหลือพื้นที่บริเวณที่ตัดผ่านพื้นที่หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร ได้จัดสรรให้กับชาวประมงได้อยู่อาศัย ปัจจุบันเส้นทางสัญจรยังเป็นถนนดินแดง มีระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร เส้นทางดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาของประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ออกไปสู่หมู่บ้านหนองบัว ตำบลสวนแดง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยวเลียบชายทะเลของจังหวัดชุมพร หากถนนเส้นดังกล่าวมีการลาดยางจะเป็นประโยชน์กับประชาชน รวมถึงบุคลากรและนักศึกษา ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างชุมชน ทั้งยังเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวริมทะเลและเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร

ปัจจุบันอำเภอละแมและองค์การบริหารส่วนตำบลละแมได้มีการผลักดันโครงการถนนลาดยางดังกล่าวเข้าสู่การตั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดมหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร

ในปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละแม เพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่ชายหาดของมหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร (เอกสารแนบหมายเลข ๖) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร เป็นสถานศึกษาจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถนำงบประมาณของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาพื้นที่ชายหาดให้มีความสมบูรณ์แบบได้

มหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลละแมและอำเภอละแมได้มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ชายหาดของมหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร ร่วมกันผ่านความร่วมมือ (MOU) ของทั้ง ๓ องค์การ เพื่อแสวงหางบประมาณจากภาคส่วนต่าง ๆ แต่เนื่องจากบางโครงการเป็นแหล่งทุนภาคท้องถิ่นที่จะสามารถจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นเท่านั้น จึงมีความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยแม่ใจต้องอนุญาตให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมาใช้พื้นที่จัดสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน ยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ